

# Sẵn sàng vào mùa huấn luyện mới

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, đến nay các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang tích cực làm mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới với quyết tâm giành kết quả cao.

Những ngày cuối tháng 2, khi các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất công tác giao, nhận quân thì cũng là lúc các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh gấp rút chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới. Đến các cơ quan, đơn vị, chúng tôi đều cảm nhận được không khí chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương từ việc sửa chữa, làm mới mô hình học cụ, giáo án, bài giảng đến việc chuẩn bị thao trường, bãi tập. Tại Ban CHQS thành phố Thái Bình, công tác chuẩn bị cho ngày ra quân huấn luyện được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực thực hiện.



Cán bộ Ban CHQS thành phố Thái Bình kiểm tra vũ khí trước mùa huấn luyện mới.

Thượng tá Trần Văn Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thái Bình cho biết: Cũng như mọi năm, LLVT thành phố là một trong những đơn vị tham gia lễ ra quân huấn luyện cùng với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh. Trước mùa huấn luyện năm nay, đơn vị đã làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung huấn luyện, trong đó, tập trung vào những khâu yếu, mặt

hình, học cụ, giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách hợp lý theo kế hoạch chung đã phê duyệt. Với Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh - đơn vị đầu mối xây dựng các kế hoạch, tham mưu với thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện và tổ chức huấn luyện ở các cấp, công việc diễn ra sôi động hơn. Đại tá

Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, ngay từ những ngày đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ là chỉ huy cơ quan, đơn vị; chính trị viên, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục

quản triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như thống nhất nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện năm 2019. Rút kinh nghiệm những năm trước, bám sát nội dung huấn luyện năm nay, LLVT tỉnh tích cực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng các nội dung mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Năm nay, tỉnh điển tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh nên Bộ CHQS tỉnh quản triệt đến các cơ quan, đơn vị phải bám sát kế hoạch, thực hiện đúng nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện, đặc biệt chú trọng các quy định bảo đảm an toàn trong từng bài, từng đề mục; kết hợp tốt giữa huấn luyện chiến đấu với rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp, chính quy, làm chuyển biến toàn diện ở tất cả cơ quan, đơn vị. Đây cũng là một nội dung thi đua quyết thắng quan trọng của LLVT tỉnh.

Cùng với chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh tổ

chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ ngay sau lễ ra quân huấn luyện. Đến nay, toàn LLVT tỉnh đã có hơn 2.000 mô hình học cụ được sửa, làm mới để phục vụ cho công tác huấn luyện, trong đó có hơn 50 sáng kiến, cải tiến mới. Nhiều cơ quan, đơn vị có nhiều sáng kiến có giá trị và tính ứng dụng thực tiễn cao. Thượng tá Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Tác chiến, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh thông tin: Những sáng kiến được các đơn vị đầu tư tham gia hội thi sẽ được "bí mật" cho đến khi tổ chức hội thi để tạo sự bất ngờ. Ngoài ra, lễ ra quân huấn luyện năm nay còn có nhiều điểm mới như sau khi kết thúc buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Công an tỉnh sẽ tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân để khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia rèn luyện thể dục thể thao...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời và chủ động tổ chức làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi tin tưởng rằng, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

TẮT ĐẠT

## ► Nga tổ chức thi ảnh quốc tế cho phóng viên trẻ thế giới



(nhandan.com.vn) Hãng truyền thông Nước Nga ngày nay (Rossiya Segodnya) của Nga đang kêu gọi các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi từ khắp thế giới gửi ảnh tham dự cuộc thi ảnh báo chí quốc tế mang tên Andrei Stenin, một nhà báo của hãng đã bị thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ.

Cuộc thi ảnh báo chí quốc tế Stenin là cuộc thi được UNESCO bảo trợ, cũng là cuộc thi duy nhất ở Nga nhằm khám phá những cái tên mới trong giới báo ảnh quốc tế và đưa ra những tiêu chuẩn về chất lượng các bức ảnh tài liệu. Cuộc thi hướng tới việc hỗ trợ các nhà báo ảnh trẻ tuổi và giúp họ bước ra thế giới.



Bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi ảnh báo chí quốc tế Andrei Stenin năm 2018 ở hạng mục thể thao.

Không chỉ dành cho các nhiếp ảnh gia người Nga, Ban tổ chức cuộc thi cũng mong muốn nhận được ảnh dự thi từ các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi từ trên khắp thế giới. Bà Oksana Oleinik, một giám khảo cuộc thi cho biết: "Cuộc thi ảnh Andrei Stenin đang mở rộng sự hiện diện của mình trên trường quốc tế. Chúng tôi muốn mời các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi từ khắp thế giới tham gia cuộc thi năm 2019 và chúc họ giành được kết quả cao".

Năm 2018 là năm thứ 5 cuộc thi được tổ chức. Tại cuộc thi năm nay, các thí sinh dự thi sẽ tranh tài ở năm hạng mục bao gồm: tin tức, thể thao, hành tinh của chúng ta, chân dung một anh hùng của thời đại chúng ta và hạng mục cảm hứng. Các nhiếp ảnh gia trẻ, có độ tuổi từ 18 - 33 có thể gửi ảnh dự thi qua trang web của cuộc thi tại địa chỉ stenincontest.com, cho đến hết ngày 28/2. Mỗi thí sinh dự thi chỉ có thể gửi một bức ảnh đơn và một bộ ảnh cho mỗi hạng mục.



Một tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi năm 2018 của tác giả Sergei Gapon từ Belarus.

Những tác giả đoạt giải nhất, nhì hoặc ba trong cuộc thi năm nay sẽ được nhận giải thưởng bằng tiền mặt có trị giá lần lượt là 100.000, 75.000 và 50.000 rúp (khoảng 1.500, 1.120 và 750 USD). Người giành giải đặc biệt sẽ được nhận 700.000 rúp (khoảng hơn 10.000 USD). Các tác phẩm đoạt giải còn được trưng bày trong một cuộc triển lãm lưu động tại Nga và nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Cuộc thi ảnh báo chí quốc tế mang tên Andrei Stenin do tập đoàn truyền thông Nước Nga ngày nay tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban UNESCO Nga. Mục tiêu chủ yếu của cuộc thi là để hỗ trợ những nhà báo ảnh trẻ tuổi và thu hút sự quan tâm của công chúng đối với những thách thức của nghề báo hiện đại.

NGUYỄN TÙNG

# LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"

Hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng hình ảnh người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm "làm hết việc chứ không làm hết giờ".

Những ngày đầu năm 2019, chúng tôi có mặt tại khu vực làm thủ tục cấp căn cước công dân của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Công an tỉnh vào thời điểm gần trưa, tuy đã gần hết giờ làm việc buổi sáng nhưng vẫn còn nhiều người ngồi chờ để được làm thủ tục cấp căn cước công dân. Vừa làm xong thủ tục sửa thông tin trên căn cước công dân, ông Đặng Văn Bao, 62 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn (huyện Kiến Xương) vui vẻ cho biết: Tuy đông người nhưng làm thủ tục chỉ khoảng 10 phút là xong. Các cô, các chú công an làm việc rất khoa học, hướng dẫn chúng tôi tận tình, do đó tôi hoàn thành thủ tục một cách nhanh gọn. Trung tá Hoàng Thị Thu Hương, Đội phó Đội Cư trú căn cước công dân, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Theo quy luật, sau tết Nguyên đán số người đến xin cấp, đổi căn cước



Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân.

công dân, sửa thông tin sai lệch tại đơn vị tăng cao. "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp nhận, giải quyết nhanh gọn mọi yêu cầu thủ tục hành chính của nhân dân. Mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận 250 - 300 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, chủ yếu cấp mới, cấp lại căn cước công dân.

Theo Trung tá Hương thì việc tăng số người đến làm thủ tục hành chính dịp đầu năm là do những người đi làm ăn xa về nghỉ tết, tranh thủ làm lại căn cước công dân. Để đáp ứng nhu cầu làm thủ tục hành chính của người dân, trong những ngày đầu năm này cán bộ, chiến sĩ Đội Cư trú căn cước công dân thường xuyên làm thêm giờ, làm

thông trưa, làm việc thêm vào thứ bảy. Trung tá Hoàng Mạnh Hà, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đội nghiệp vụ và cán bộ làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ;

tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự, phấn đấu làm giảm vi phạm pháp luật hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó đã chủ động đề xuất đổi mới các biện pháp công tác theo hướng bám sát cơ sở, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của ngành. Phòng chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp tạo hành lang pháp lý cụ thể trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hạn chế đáng kể tình trạng vũ khí trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm lợi dụng phạm tội. Do triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo, tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là năm thứ 7 liên tiếp Thái Bình không để xảy ra tình trạng đốt pháo, được Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

# Công cuộc xây dựng NTM đã mang đến luồng sinh khí mới cho Đông Trung, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà Trần Thị Hồng, thôn Mỹ Đức bộc bạch: Nhờ xây dựng NTM, các công trình hạ tầng nông thôn như điện, đường giao thông nông thôn, nội đồng, trường học, trạm y tế... được đầu tư kiên cố, giao thông đi lại thuận tiện, cuộc sống người dân nơi đây nhờ đó ngày càng ổn định. Phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, ông Vũ Đình Thuyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Có được những kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân Đông Trung. Trước tiên phải khẳng định, các khâu chỉ đạo, kế hoạch triển khai được thực hiện khá bài bản, nghiêm túc. Đảng bộ xã ban

## Đổi thay xã nông thôn mới

Về Đông Trung (Tiền Hải) những ngày này, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, phấn khởi của bà con nơi đây, khi xã đã cán đích xã nông thôn mới (NTM). Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Đông Trung đã thay đổi rõ rệt, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

hành nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cán bộ, công chức xã. Trong quá trình thực hiện, xã công khai, minh bạch các nguồn đầu tư và đóng góp của người dân; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp người dân hiểu rõ, hiểu sâu về ý nghĩa của Chương

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; từ đó, tự nguyện đóng góp sức người, sức của. Nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình công cộng. Qua đó đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tổng nguồn

lực xây dựng NTM là 45,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 19%. Đến nay, diện mạo nông thôn xã Đông Trung đã có sự đổi thay rõ nét. Đường trục chính vào xã và các tuyến đường liên thôn xóm đã được rải nhựa và bê tông hóa. Hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và dân sinh. Các trường mầm non, tiểu học và THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Xã có nhà văn hóa, sân chơi thể

thao, các thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí. Trong xã, 100% hộ có nhà xây kiên cố; 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,77%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 100%; 91,25% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm. Năm 2018, mở 32 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thêu ren, móc hộp nhựa, đan túi cối, thu hút trên 1.000 người. Đất canh tác tương đối thuận lợi, xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tích cực đổi mới cây giống, gieo

phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng cánh đồng mẫu và giống lúa chất lượng cao T10. Ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ với

Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh lương thực Thái Bình Seed. Trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình, điển hình tiến tiến trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm. Từ chương trình xây dựng NTM, đời sống nhân

dân xã Đông Trung đã có chuyển biến tích cực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, xã tiếp tục vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống.

ĐỨC DUNG



Đường giao thông nông thôn xã Đông Trung (Tiền Hải).